

ชื่อเรื่อง	การศึกษาระบบควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขต่อการใช้จ่ายความอ่อนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานพยาบาลเอกชน
ผู้แต่ง	มานิตย์ อรุณากูร จันทนา ปานปรีชา นवलน้อย รุ่งหิรัญวิโรจน์
ปีที่เผยแพร่	2540
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการจ่ายยาลดความอ่อนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของสถานพยาบาลเอกชน และศึกษาทัศนคติของแพทย์ต่อระเบียบ ข้อบังคับ การบริการจัดหาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขการตรวจสอบการใช้จ่ายความอ่อนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ในสถานพยาบาลและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ได้จากการสำรวจการจ่ายยาของสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 67 แห่ง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย พบว่ามีจำนวน 40 แห่ง (59.7%) กระทบความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยขายยาลดความอ่อนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ ให้แก่ประชาชนโดยไม่ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ และที่สำคัญพบ Cathine และ Amfepramone ซึ่งมีลักษณะไม่ตรงกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยानุญาตให้นำเข้าและเป็นยาที่ผิดกฎหมายจำนวนอย่างละ 1 ตัวอย่าง จากสถานพยาบาล 2 แห่ง ผลการวิจัยข้างต้นนี้ สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ก็พบว่าในหลายๆ ประเทศมีการใช้จ่ายความอ่อนกลุ่มแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็พบการนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งนอกจากจะมาจากคำสั่งยาที่ไม่เหมาะสมของแพทย์และเภสัชกรแล้ว ยังสามารถได้ยามาจากตลาดมืดอีกด้วย การศึกษาในส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาทัศนคติของแพทย์ที่มีต่อการควบคุมและการบริการด้านการจัดหา จาก การตอบสอบถามของแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยใช้บริการรวม 171 ราย พบว่าแพทย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยกระดับยาลดความอ่อนกลุ่มนี้ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อควบคุมให้เข้มงวดขึ้น ด้วยเหตุผลที่อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้ แพทย์เหล่านั้นควรเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อยาเองจากร้านขายยา ในส่วนความคิดเห็นต่อการให้บริการโดยเฉลี่ยแล้ว ยังไม่ถึงระดับที่พอใจ

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจะต้องมีมาตรการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบการจ่ายยาของแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน นอกเหนือจากการตรวจสอบเฉพาะ รายงานการใช้ยา เพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด พร้อมกันนั้นควรปรับปรุงการบริการด้านการจัดหา เพื่อเป็นมาตรการเสริมไม่ให้เกิดการระบาดของการนำยานอกระบบซึ่งผิดกฎหมายเข้ามาใช้ในประเทศต่อไป

